



การถอดการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และแนวโน้มในการ
 ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี 2508 จนกระทั่งปัจจุบันการถอดการร้ายคอมมิวนิสต์กทาได้ลดลงหรือหมดสิ้นไปไม่ แต่กลับขยายขอบเขตหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้นตามลำดับ การดำเนินการป้องกันและปราบปรามที่ได้กระทำมาแล้วเป็นเพียงการหน่วงเหนี่ยวเวลาและจำกัดการขยายตัว ตลอดจนความรุนแรงให้ลดลงได้บ้างเท่านั้น ในขณะนี้จะกล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ตลอดจนการวิเคราะห์การดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่จะหามาตรการและวิธีดำเนินงานอย่างเหมาะสม ในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างไคผลและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

006825

หลักปรัชญาของการวิวัฒนาการของสังคมนิยมในทัศนะของคอมมิวนิสต์มีว่า สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง และความขัดแย้งนี้จะผลักดันให้มีการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์มีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถปรองดองและดำเนินการ เร่งรัดให้เป็นความจริงในเวลาอันรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดความขัดแย้งในระบบสังคมนิยมให้วิวัฒนาการไปสู่สังคมนิยมใหม่แทนสังคมนิยมเก่านั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการปฏิวัติเขาเปลี่ยนแปลงจึงจะบังเกิดผลโดยเร็ว¹ และโดยเหตุที่คอม-

¹ เมาเซตุง กล่าวว่า "ในสังคมนิยมขั้นการปฏิวัติและสงครามปฏิวัติจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่มีการปฏิวัติและสงครามปฏิวัติแล้ว การพัฒนาสังคมจะไม่บรรลุผลในการล้มล้างพวกปฏิกริยาที่เป็นชนชั้นปกครอง แล้วมอบอำนาจทางการเมืองให้กับประชาชน.... (สรณนิพนธ์ของเมาเซตุงเล่มที่ 1) ดูรายละเอียดใน "การแพร่ขยายสงครามประชาชนออกนอกประเทศ", เอกสารเผยแพร่ของ กอ.รมน. 2515, หน้า 3.

มิวนิสต์ไทยรับช่วงอิทธิพลมาจากจีนคอมมิวนิสต์ตามแนวความคิดของเมาเซตุง จึงเลือกเอาการปฏิบัติแบบรุนแรงโดยยึดหลัก "อำนาจรัฐเกิดจากกระบองปืน" เป็นแนวทางปฏิบัติ¹

การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิวัติสังคมนิยมในประเทศไทยตามขั้นต่อนั้น คอมมิวนิสต์ไทยได้ใช้กลไกสำคัญ 3 ส่วนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)², แนวร่วม, กองกำลังติดอาวุธ (กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย : ทปท.)³

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

เป็นแกนกลางของการดำเนินงานกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและอำนวยความสะดวกปฏิบัติ เป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 ธันวาคม 2485³ โดยมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรนำ ทั้งแต่ระดับชาติลงไปยังระดับภาคจังหวัด อำเภอ ตำบล และหน่วยของพรรคที่เป็นองค์กรนำที่เล็กที่สุดคือ ในระดับหมู่บ้าน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีแนวนโยบายให้สมาชิกพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบทในลักษณะของสงครามยืดเยื้อ เป็นรูปการต่อสู้บนพื้นฐานปลดปล่อยความคิดทางการเมือง ให้ประชาชนตื่นตัวต่อการปฏิวัติ และลุกขึ้นจับอาวุธรวมขบวนการต่อสู้กับการต่อสู้รูปอื่น ๆ ในตัวเมือง เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

การต่อสู้ด้วยอาวุธนั้น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้แบ่งชั้นการปฏิบัติออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นสงครามกองโจร ชั้นสงครามกึ่งกองโจรกึ่งแบบแผน และชั้นสงครามแบบแผนหรือสงครามรูปแบบ ในปัจจุบันการดำเนินงานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ในชั้นสงครามกองโจรซึ่งทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิกพรรคและผู้ปฏิบัติงาน

¹ พล.อ. สายหยุด เกิดผล และสมชัย รัถวิจิตร, อนาคตของไทย, (กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครพิมพ์, 2521), หน้า 101.

² เรื่องเดียวกัน

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 92.

ของพรรคคือ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ในชนบทคือ¹

ให้ขยายการต่อสู้ควยอาวุธ โดยการ เร่งสร้างและขยายกำลังติดอาวุธในชนบทให้กว้างขวาง

เร่งสร้างฐานที่มั่นและขยายฐานที่มั่นในชนบทให้เชื่อมกันอย่างมั่นคง สำหรับใช้เป็นที่หลบซ่อนของกองกำลังติดอาวุธและสมาชิกพรรค และจัดตั้งองค์การปกครองชนนรัฐบาลขึ้นต่อไป

เร่งขยายงานแนวร่วมเพื่อชักจูงประชาชนให้สนับสนุนการต่อสู้ควยอาวุธและเป็นฐานทางการเมืองต่อไป²

แนวร่วม

โดยที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายอิทธิพลให้กว้างขวางไปทั่วประเทศ แนวร่วมจึง เปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออาวุธที่ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนำมาใช้เพื่อการบ่อนทำลายอย่างสงบ และโดยมีให้ฝ่ายรัฐบาลและประชาชนรู้ตัว หรือกล่าวจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ครอบคลุมการดำเนินงานไว้แล้วโดยสิ้นเชิง แนวร่วมจึง เป็นกลวิธีที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ในการแสวงหาประโยชน์จากประชาชน โดยพยายามชักชวนประชาชนให้เข้าใจว่า วัตถุประสงค์ของพวกเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคอมมิวนิสต์ และจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หากให้ความร่วมมือกับคอมมิวนิสต์พร้อมกันนั้นก็จะแบ่งการดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเขาครองว่าประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ตกอยู่ภายใต้การชี้นำของตน เพื่อสะดวกในการ

¹ "พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" เอกสารเผยแพร่ของ กอ.รมน.

² ประวัติความเป็นมาของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย โปรกฏุรายละเอียดใน สมเชื้อ ท้าววงศ์ศรี "ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนำมาใช้" และ "คอมมิวนิสต์กับการก่อการร้ายในประเทศไทย," วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), หน้า 21-26.

ใช้เป็นกำลังอำนาจทางการเมืองต่อไป การใช้กลวิธีแนวร่วมทำลายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ในแต่ละชั้นตอนนั้น ได้มีการใช้กำลังอาวุธเป็นหลักเพื่อชัยชนะขั้นเด็ดขาด กลวิธีแนวร่วมจึงเป็นการใช้พลังสังคมส่วนหนึ่งสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นขั้น ๆ เพื่อเข้าสู่เป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย¹

กองกำลังติดอาวุธ

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นกำลังติดอาวุธที่รับใช้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในการต่อสู้ด้วยอาวุธ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย (ทปท.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512² เพื่อให้มีเอกภาพในการสู้รบประกอบด้วยกำลังทหารหลัก (ทล.) หน่วยทหารประจำถิ่น (นปท.) และกำลังทหารบ้าน หรือหน่วยจรยุทธประจำหมู่บ้าน (นจบ.) ซึ่งเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภาระหน้าที่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็คือ รับผิดชอบขยายงานแนวร่วมและนำประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาทำการต่อสู้ด้วยอาวุธกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ดังนั้น ความเติบโตใหญ่และกล้าแข็งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ และสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล³

แนวความคิดในการดำเนินงานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

การที่พรรคคอมมิวนิสต์จะล้มล้างรัฐบาลและระบอบการปกครองของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนอย่างใดเดิมนั้น ก็ยึดถือความคิดทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของเหมาเจ๋อตุงเป็นหลัก ตามที่กล่าวมาแล้วโดยอาศัยบทเรียนการต่อสู้จากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ

¹ เรื่องเดียวกัน.

² พล.อ. สายหยุด เกิดผล และ สมชัย รัถวิจิตร, อ้างแล้ว, หน้า 99.

³ เรื่องเดียวกัน.

เวียตนาม ลาว คิวบา มาประกอบโดยกำหนดว่า "การปฏิบัติจะกระทำสำเร็จได้โดยสงคราม
 ประชาชนซึ่งมีกำลังพื้นฐานอยู่ในชนบทและสงครามนี้จะต้องเป็นสงครามยืดเยื้อ อาศัยแนวความคิด
 กว้าง ๆ คือ ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมือง คอย ๆ ขยายอิทธิพลให้กว้างขวางออกไป บีบรัดศูนย์
 กลางอำนาจของรัฐบาลซึ่งมีที่ตั้งหลักอยู่ในเมืองแล้วใช้กำลังทหารที่จัดตั้งไว้ เข้าทำลายอำนาจนั้น
 ในที่สุด" และเมื่อต้องดำเนินสงครามประชาชนในลักษณะสงครามยืดเยื้อ พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
 ประเทศไทย จึงวางเป้าหมายการปฏิบัติมุ่งไปสู่ประชาชนในชนบททางไกล เพื่อดำเนินการสร้าง
 พื้นฐานมวลชนด้วยวิถีแนวร่วม ปลดระดมมวลชนระดับหมู่บ้านให้มีความคิดค้นตัวทางการเมือง
 เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จับอาวุธ
 ขึ้นต่อสู้แล้วนำประชาชนขยายการต่อสู้อย่างกว้างขวางเป็นสงครามประชาชน

พื้นฐานการปฏิบัติงานของคอมมิวนิสต์มุ่งสู่หมู่บ้านในชนบททางไกล

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มงานแนวร่วมปลดระดมมวลชนหรือเรียกว่า งานมวลชน
 มุ่งตรงไปยังหมู่บ้านจากหมู่บ้านหนึ่งแล้วขยายไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ให้เชื่อมต่อกันตามลำดับโดยมีกอง
 กำลังติดอาวุธเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสร้างพื้นฐานคาบประกายกรไต่กว้างขวางพอสมควร ก็จัดตั้งเป็น
 หน่วยกำลังติดอาวุธของประชาชนเหล่านั้นและเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมเป็นจุดที่มั่น เพื่อดำเนิน
 การต่อสู้แล้วขยายจุดที่มั่นให้เข้มแข็ง สร้างเป็นฐานที่มั่นและเป็นเขตที่มั่นคามหลักการที่ว่า "การ
 จะดำเนินสงครามประชาชนให้ได้ชัยชนะในที่สุดนั้น จะอาศัยแต่จุดที่มั่นลับ ๆ หรือเขตจรยุทธหาได้
 ไม่ แต่จะต้องสนใจสร้างฐานที่มั่นทางทหารและฐานที่มั่นทางการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นมาเพื่อ
 เป็นฐานที่พิทักษ์ยุทธศาสตร์สำหรับพรรคและกำลังอาวุธ ประชาชนจะได้ไปอาศัยปฏิบัติภาระหน้าที่
 ทางยุทธศาสตร์ของตน เพื่อป้องกันรักษากำลังของตน ขยายกำลังของตน และทำลายกำลังของ
 ศัตรู ถ้าปราศจากฐานที่มั่นคงแล้ว กองกำลังอาวุธของประชาชนก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ยาวนาน
 และไม่สามารถขยายกำลังของตนออกไปได้ ทั้งพรรคเองก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางประวัติศาสตร์

รวบรวมจาก "ลักษณะสำคัญของสงครามประชาชน", ในการแพร่ขยายสงคราม
 ประชาชนออกนอกประเทศ, อ่างแล้ว, หน้า 19.

ของชนไทยบรรลุผลได้เช่นกัน¹

เมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มงานมวลชนจากหม्यान และจะทรงรูปการต่อสู้
อย่างมั่นคงโดยอาศัยหลักการกึ่งกลางแล้ว จึงได้ให้ความสำคัญพิเศษกับงานในหม्यान เพราะ
เป็นพื้นฐานอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต หม्यानซึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เลือก
เป็นเป้าหมาย มักจะเป็นหม्यानที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการรบแบบกองโจร สามารถ
ขยายการปฏิบัติงานไปเชื่อมต่อกันได้ มีประชาชนหนาแน่นพอสมควร ฐานะทางเศรษฐกิจของ
หม्यान พอจะสนับสนุนด้านเสบียงอาหารแก่กำลังติดอาวุธที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในป่าเขา เมื่อ
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สามารถแทรกซึมและมีอิทธิพลต่อหม्यानกึ่งกลางได้แล้วก็จะดำเนินการ
ควบคุมประชาชนและจัดระบบอำนาจรัฐในหม्यानให้เขาสรุปแบบที่ตนต้องการ โดยดำเนินการ
จัดตั้งในหม्यानขึ้น ซึ่งความสมบูรณ์ในการจัดตั้งจะต้องประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญ ๆ คือ

1. การจัดตั้งคณะกรรมการหม्यान
2. การจัดตั้งแกนหม्यान
3. การจัดตั้งกำลังทหารบ้าน หรือหน่วยจรรยาพรประจำหม्यान (นจบ.)
4. การจัดตั้งมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สามารถจะดำรงอิทธิพลของตนในหม्यानจัดตั้งให้คง
อยู่ตลอดไป โดยอาศัยการปฏิบัติงานแบบ "ป่านำบ้าน" คือองค์การนำหรือบุคคลชั้นนำของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าไปประจำอยู่ในป่ามีหน้าที่อบรมสั่งสอนและชี้นำปฏิบัติงานที่จัดตั้ง
ไว้ในหม्यान เพื่อให้ไปดำเนินการเคลื่อนไหวตามนโยบาย เข้มมุง หรือ โครงการของพรรค
คั้งนั้น จึงเห็นได้ว่าองค์การในป่าเป็นฝ่ายควบคุมอำนาจ และมีองค์การในบ้านเป็นฝ่ายสนับสนุน
โดยบ้านสนับสนุนป่า เมื่อองค์การนำในป่าหรือบุคคลชั้นนำของพรรคถูกขัดขวางจนไม่สามารถติด
ต่อกับและแนะนำปฏิบัติงานที่จัดตั้งในหม्यान การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของราษฎรในหม्यानนั้น ๆ
ตามนโยบาย เข้มมุงและ โครงการของพรรคก็จะหยุดลง หากสภาพการณ์ถูกขัดขวางในลักษณะ

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.

เช่นนี้มีระยะเวลายาวนาน ขวัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านยอมตกต่ำลง เกิดความ
 ไม่นั่นใจ และอิทธิพลที่มีอยู่จะลดน้อยถอยลง เป็นลำดับ ซึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามทุกวิถีทาง
 เพื่อกำรงการติดต่อกับหมู่บ้านไว้ให้ได้ หากสถานการณ์บีบบังคับให้ชาวกการติดต่อกันจะส่งผลการ
 เคลื่อนไหวชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วหาโอกาสกลับเข้ามาติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานในหมู่บ้านใหม่ ผู้ก่อการ
 ร้ายคอมมิวนิสต์จึงเพียรพยายามยึดเอาหมู่บ้านเป็นเป้าหมายสร้างกำลังพื้นฐานดำเนินการปฏิวัติล้ม
 ล้างรัฐบาล ตลอดจนระบอบการปกครองประเทศ การดำเนินงานตอบโต้ที่จุดของฝ่ายรัฐบาลต่อ
 การดำเนินงานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จะสามารถขจัดปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ลงได้ใน
 ที่สุด¹

เหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยึดมั่นในการใช้กำลังอาวุธในชนบทและให้ความสำคัญ
 สำคัญต่อหมู่บ้านที่อยู่ทางไกล เพราะมีแนวความคิดว่า²

1. การต่อสู้ตามวิถีทางการ เมืองโดยอาศัยหนทางรัฐสภา และการปลุกระดมความ
 คิดประชาชนในคว เมืองใหญ่ปฏิวัติล้มล้างรัฐบาล ล้มล้างสถาบันการปกครอง ตลอดจนสถาบันกษัตริย์
 มีโอกาสเป็นจริงได้ยาก³ และจะถูกปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองได้โดยง่าย เนื่องจาก

¹โปรดดูรายละเอียด, "การแทรกซึมบ่อนทำลายและการก่อความไม่สงบของคอมมิวนิสต์"
 ใน อนาคตของไทย, อ่างแล้ว, หน้า 146-170.

²คณะวิจัยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ. รมน.)

³ในวันครบรอบ 9 ปี ของการต่อสู้ควอาวุธ (7 สิงหาคม 2517) พรรคคอมมิวนิสต์
 แห่งประเทศไทยได้แถลงทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยว่า... บทเรียนจากการ
 ต่อสู้ของประชาชนในรอบมีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า จะดำเนินสงครามประชาชน
 สร้างฐานที่มั่นในชนบท ใช้ชนบทล้อมเมือง แล้วจึงค่อยยึดเมืองในที่สุด ยึดอำนาจรัฐควกำลัง
 อาวุธ ตามหนทางที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้นำประชาชนมาสนับสนุนมา เป็นเวลา
 9 ปีแล้ว ... "การเดินหนทางสันติ หนทางรัฐสภา หรือการ เร่งก่อรัฐประหาร ล้วนแต่ไม่
 สามารถทำให้การปฏิวัติได้รับชัยชนะ" ...

เมืองเป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐบาล ประชาชนในหัวเมืองส่วนใหญ่มีการศึกษา และสภาพทั่วไปของสังคมยังมีส่วนชาวรัฐบาลแก้ไขสถานการณ์และปัญหาความขัดแย้งที่เป็นเงื่อนงำที่จะผลักดันให้เอาใจออกห่าง ให้หันกลับเข้ามาในทางที่ดี เพราะฉะนั้น รูปการณ์ที่อยู่ในเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงอยู่ในระดับรอง ที่คอยสนับสนุนและประสานการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบท ซึ่งเป็นรูปการณ์ต่อสู้หลัก

2. หนุมานชนบทเป็นดินอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ประชาชนมีความยากจนคนแค้นคอยการศึกษา ซึ่งการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ของรัฐบาลยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุมานชนบททางไกล ทุรกันดาร ความยากจนคนแค้นของประชาชนย่อมมีมากขึ้นตามลำดับ และไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าไปถึง จึงคิดเสมือนหนุมานเหล่านั้นถูกทอดทิ้งจากรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจากความเป็นอยู่ของประชาชนในหัวเมืองโดยไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ เงื่อนงำเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผกผันการร้ายคอมมิวนิสต์ให้เป็นจุดอ่อนสร้างมวลชน สร้างกำลังพื้นฐานในหนุมานชนบทได้เป็นผลสำเร็จ จนถึงขั้นสร้างกำลังติดอาวุธขึ้นในป่าเขาบริเวณหนุมาน และเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยก็จะเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยหลงผิดไปว่าหนุมานของตนคงจะได้รับประโยชน์สุขจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอนาคตตามคำโฆษณาชวนเชื่อ

3. เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้รับนโยบายจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในรูปสงครามกองโจร (สงครามจรยุทธ์) โดยใช้ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ปาลอมบาน บานลอมเมือง ดังนั้น หนุมานจึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่ความ



สำคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นปัจจัยชี้ขาดการแพชนะของการดำเนินสงครามประชาชนในทุก ๆ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

4. ก่อนปี 2500 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของหมู่บ้านแล้ว แต่เนื่องจากขาดปฏิบัติการพรรคที่เข้มแข็ง มีความสามารถและยอมเสียสละอย่างแท้จริง จึงทำให้การปลุกกระดมมวลชนในชนบทประสบความล้มเหลว ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ครั้นต่อมาในปี 2502 - 2504 ปฏิบัติงานพรรคได้เข้าใจถึงความสำคัญของหมู่บ้าน พยายามพัฒนารูปแบบการควบคุมหมู่บ้านให้รัดกุมยิ่งขึ้น กล่าวคือ บางท้องที่กอบกู้ในรูป "ชนบทนำชนบท" คือ ปฏิบัติงานพรรคบางคน บางวันก็หลบไปอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้าน บางวันก็เข้าไปพักอาศัย โฆษณาชวนเชื่อและให้คำแนะนำอยู่ในหมู่บ้าน จนกระทั่งปี 2505 พรรคคอมมิวนิสต์จึงได้ตระหนักว่า หมู่บ้านเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในการสร้างกำลังพื้นฐาน เป็นแหล่งกำเนิดของพลังหลักในการต่อสู้ควยอาวุธ จึงได้มีมติอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติการของพรรค ใช้ "ระบบนำบ้าน"

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

หมู่บ้านเป็นพื้นฐานและกำเนิดของพลังหลักของผุ่กการร่ายคอมมิวนิสต์ ถ้าปราศจากกำลังสนับสนุนในหมู่บ้านเสียแล้ว ผุ่กการร่ายคอมมิวนิสต์ในป่าจะเต็มไปด้วยโทษ และจะประสบปัญหาอย่างหนักในคานการขว การปิดลับ เสี่ยงอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปยังหน่วยในป่าอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและกำลังใจ หมกความเชื่อมั่นในชัยชนะ อันหมายถึง จะเกิดปัญหาความคิทาง ๆ อันอย่างกว้างขวาง เช่น การละทิ้งครอบครัว คนรัก มิตรสหาย และสิ่งที่มีค่าในชีวิตอื่น ๆ และในที่สุดจะมีความรู้สึกว้า ทัวเองเขาไปทนทุกข์ทรมานเสียงภัยในป่าเพื่ออะไร ในเมื่อโอกาสของความสำเร็จท่วมเป่าหมายของการปฏิบัติไม่มีเลย เมื่อดังจุนี ระบบการทำงานแบบ "ป่าล้อมบ้าน" หรือการไซ "การต่อสู้ควยอาวุธ" เป็นแนวทางหลักของการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก็จะต้องพัฒนาไปเอง

เป็นรูปแบบการควบคุมหมานและดำเนินการอย่างจริงจังได้ผลก็อยู่ในปัจจุบัน¹

นอกจากการควบคุมหมานในสัตว์ปีกที่ส่งให้เห็นว่าหมานชนบทเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างกำลังพื้นฐานเพื่อดำเนินการลดวางรัฐบาลและสถาบันการปกครองประเทศ เนื่องจากหมานเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรส่วนใหญ่ คือ ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งนอกจากการควบคุมหมานสามารถลดภาระทางความคิดให้จับอาวุธต่อสู้รัฐบาลได้ และขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการแย่งชิงหมานที่เคยตกอยู่ในมือที่ผิดของหมานการควบคุมหมานกลับคืนมาด้วยการพัฒนาคุ้มครองหมานหรือการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยหมาน ไม่ให้หมานการควบคุมหมานเข้าไปมีอิทธิพล หรือเข้าไปปลุกกระดมมวลชนได้อีกต่อไปนั้น จะทำให้โครงสร้างกำลังพื้นฐานของการควบคุมหมานต้องพังทลายลง ซึ่งตามหลักการเลวมองคเป็นของง่าย แต่การปฏิบัติจริงกลับประสบความสำเร็จลำบาก เพราะมีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในทุก ๆ ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง การสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยหมานในมาเลเซีย และเวียดนามเป็นตัวอย่างที่มากตัวอย่างมาก กล่าวคือ การจัดตั้งหมานทางยุทธศาสตร์และหมานป้องกันตนเองในมาเลเซียและเวียดนาม แนวความคิดนี้เป็นการเอาชนะคอมมิวนิสต์ในระดับหมานโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุ้มครองประชาชน ฝึกกำลังประชาชนให้ร่วมมือกับรัฐบาล และการพัฒนาคนสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งผลการต่อสู้ในมาเลเซียพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างน่าพอใจ แต่ตรงกันข้ามในเวียดนามกลับไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในเวียดนามพวกหมานการควบคุมหมานมีมากมายทั่วประเทศ การจัดตั้งหมานยุทธศาสตร์ดำเนินไปอย่างรีบความหุละหลวม ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางทหารไม่ได้อำนวยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้โครงการหมานยุทธศาสตร์รุกหน้าไปและยังปล่อยให้พลอยละละเลยต่อการกำจัดคอมมิวนิสต์ที่แฝงอยู่ในหมานในหมานดินไปอย่างจริงจัง ควบคู่กับระบบการรักษาความปลอดภัยหมาน ตามโครงการหมานยุทธศาสตร์ในเวียดนามจึงต้องทลายลง เป็นเหตุให้คอมมิวนิสต์สามารถเข้าครอบครองประเทศได้ ในปัจจุบันความจริงแล้วจุดหมายปลายทาง หรือวัตถุประสงค์อันแท้จริงของโครงการหมานยุทธศาสตร์นั้น อยู่ในการสร้างฐานอันมั่นคงไว้ดำเนินการขั้นต่อไปโดยการ

¹ พล.อ.สายหยุด เกิดผล และสมชัย รั่ววิจิตร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 129.

ขยายตัวจากฐานอันมั่นคงนี้เข้าไปยังเขตช่วงชิง หากโครงการนี้ได้ดำเนินรุกหน้าไปสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยการปฏิบัติทางทหารสนับสนุนและส่งเสริมให้หมู่บ้านยุทธศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงเป็นมีกแผนที่แล้ว รัฐบาลก็จะอยู่ในฐานะเป็นฝ่ายรุก และสามารถรองความริเริ่มการปฏิบัติทางทหารเหนือกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในป่าเขาของฝ่ายรัฐบาล

ใช้รูปแบบการต่อสู้ในแนวทางเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์

เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใช้กำลังประชาชนเป็นกำลังต่อสู้รัฐบาลเพื่อล้มล้างรัฐบาลและระบบสังคมของประเทศ แต่การจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จำเป็นต้องปลุกระดมความคิดประชาชนให้ตื่นตัวทางการเมือง และสร้างกำลังติดอาวุธขึ้นดำเนินการต่อสู้ ดังนั้น การพยายามทำลายความพยายามทั้งหมดชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่า รัฐบาลจึงมุ่งเน้นพิทักษ์ประชาชนไม่ให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ปลุกระดมเอาไปเป็นเครื่องมือ และเร่งปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นกำลังติดอาวุธในป่าเขาให้หมดไป โดยรัฐบาลได้ผนึกกลไกของรัฐเข้าดำเนินการตามแนวความคิด พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พทท.) และยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมาย พร้อมกับใช้รูปแบบการต่อสู้ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการต่อสู้และรูปแบบการจัดตั้ง^๒

¹ พล.อ. สายหยุด เกิดผล, อ้างแล้ว, หน้า

² สัมภาษณ์, ร.อ.สุเทพ ศรีสารัตน์, นายทหารประจำกองข่าว กองทัพบกที่ 1 เมื่อ

1. รูปการต่อสู้ กลาวอย่างกว้าง ๆ ไ้แก่รูปการต่อสู้ทางการเมืองและรูปการต่อสู้ทางกำลังอาวุธ

ก. รูปการต่อสู้ทางการเมือง หมายถึงถึงเศรษฐกิจและสังคม เป็นรูปการต่อสู้ของรัฐบาลเพื่องที่จะพิทักษ์ประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา รัฐบาลได้กำหนดจุดนำหน้าการป้องกันและปราบปรามเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ให้กับรูปการต่อสู้ทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้หลัก เป็นการต่อสู้เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อรัฐบาล และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมในทุก ๆ ด้านทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลรวมการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์ ตรงไปยังหมานในชนบทบริเวณที่ถูกเผด็จการรายคอมมิวนิสต์คุกคาม บรรดาการต่อสู้ทางการเมืองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การปรับปรุงองค์การของรัฐใหม่มีลักษณะรับใช้ประชาชน การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในชนบทตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันหมู่บ้าน เป็นต้น โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้พลเรือน และตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินการทั้งนี้²

"เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน" รับผิดชอบหลักในด้านการให้ความคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญตลอดจนการพัฒนาอาชีพ เพื่อราษฎรอยู่ดีกินดี มีรายได้พอแก่การดำรงอยู่ในสังคม นอกจากนั้นต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยตำรวจและทหารอีกด้วย

¹โปรดดูรายละเอียดในคำนิยาม "การเมืองนำการทหาร" และเชิงอรรถหน้า 12

²รัฐบาลสมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการและบริหารงานการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ได้ออกคำสั่งที่ สท. 2/2507 เรื่องชี้แจงนโยบายการป้องกันและปราบปรามเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ ลง 10 พ.ค. 27 มอบหมายความรับผิดชอบตามแนวความคิดพลเรือน ตำรวจ ทหาร ไว้โดยแนชัด.

"ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ" รับผิดชอบหลักในด้านทัศนคติความสัมพันธ์ระหว่างราษฎร กับ
 ผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์ในป่า ขจัดขบวนการในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด อันเป็นสาขาเกี่ยว
 คว้าด้วยกฎหมายทั้งสิ้น นอกจากนั้น ต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งดำเนินการโดย
 พลเรือนและทหารด้วย

ข. รูปการรณรงค์ทางกำลังอาวุธ เป็นรูปการรณรงค์ที่มุ่งสนับสนุนรูปการต่อสู้ทางการ
 เมืองและปราบปรามผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์ในป่าเขา ถ้ามองอย่างผิวเผินมักเชื่อกันว่าการเร่ง
 รัวในการปราบปรามผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์ในป่าควยกำลังอาวุธและกำลังทางทหารอย่างรุนแรง
 นั้น จะเป็นหนทางปราบปรามให้สงบราบคาบลงได้โดยง่าย แต่ผลการปฏิบัติดังกล่าวที่ผ่านมา
 เป็นที่ประจักษ์ว่าการปราบปรามควยกำลังอาวุธอย่างรุนแรง นอกจากจะไม่ใช่วิธีทางแก้ไขปัญหา
 โดยตรงแล้ว ยังเป็นการผลักดันประชาชนในชนบทให้หันไปร่วมมือกับผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์มาก
 ขึ้น ด้วยเหตุนี้ การใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติการจึงพัฒนาไปในลักษณะส่งเสริมผลทางการเมือง
 และมุ่งที่จะปฏิบัติการโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์ในป่าเขา ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กับ
 ฝ่ายทหารเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

"เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร" รับผิดชอบหลักในด้านโจมตีกองโจรผู้ประกอบการรายคอมมิวนิสต์
 (กองกำลังติดอาวุธในป่า) เพื่อทำลายล้างฐานแหล่งเสบียงอาหาร และค่ายฝึกต่าง ๆ ของกอง
 โจรคอมมิวนิสต์ นอกจากนั้นต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมซึ่งดำเนินการโดยพลเรือนและ
 ตำรวจด้วย

2. รูปการจี้จี้ เป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งของรัฐบาลที่ดำเนินการทำนองเดียวกันกับการ
 ต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในลักษณะเกลี้ยจี้เกลี้ย หรือหนามยอกเอาหนามบ่ง
 แต่มีลักษณะตรงที่ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จี้จี้พรรคคอมมิวนิสต์ของตนขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนวทางในการ
 ล้มล้างรัฐบาล พร้อมกับจี้จี้มวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ ส่วนการต่อสู้
 รูปการจี้จี้ของรัฐบาลนั้นเป็นเพียงการเผชิญกำลังกลไกของรัฐและประชาชนใหม่สมทบกันทุกชั้น
 ตอน เพื่อให้การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผน การต่อสู้
 ด้วยรูปแบบที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การจี้จี้ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน การจี้จี้ราษฎรกลุ่มต่อ
 ตานภัยคอมมิวนิสต์ การจี้จี้ลูกเสือชาวบ้าน การจี้จี้หน่วยชาวเขา ฯลฯ เป็นต้น ล้วนแต่

กระทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังของประชาชนไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการรายคอมมิวนิสต์พร้อมกับสามารถป้องกันหมันของตนเองได้อย่างจำกัดชั่วระยะเวลาหนึ่ง

การเข้าถึงประชาชนตามหมันชนบทที่อยู่ห่างไกลเป็นงานสำคัญและยุ่งยากที่สุดใน การปราบปรามเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ เพราะนอกจากหมันจะมีข้อจำกัดทางธรรมชาติอันเนื่อง จากมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร แยกกันอยู่กระจัดกระจาย ขาดเส้นทางคมนาคม และขาดการ พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างทั่วถึงแล้ว หมันชนบทเหล่านี้ยังคงอยู่ที่อิทธิพล ของเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ ราษฎรถูกปลุกกระดมทางความคิดให้เกิดภัยชิงรัฐบาล จนถึงจับอาวุธต่อสู้เจ้าหน้าที่อภัย

แนวทางที่รัฐบาลจะสามารถจะเอาชนะเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ได้

ศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ กองอำนาจการรักษาความมั่นคง ภายใน โศกวิเคราะห์วิเคราะห์การปฏิบัติการของเผด็จการรายคอมมิวนิสต์และการต่อสู้ของฝ่ายรัฐบาล ที่โค่นล้มการมาแล้ว สรุปได้ว่า

1. ฝ่ายเผด็จการรายคอมมิวนิสต์ยังคงยึดหลักยุทธศาสตร์แบบเดิมคือ เข้าปลุกกระดมมวลชนในหมันให้เป็นสมาชิกสนับสนุน และย้ายให้ราษฎรเขาต่อสู้กับกำลังเจ้าหน้าที่ เพราะ คาดว่าเจ้าหน้าที่จะตอบโต้อย่างรุนแรง จนทำให้ราษฎรไม่พอใจและหันมาเข้าข้างตน

1 สัมภาษณ์, พ.อ.จรวัย วงศ์สายัณห์, หัวหน้ากองข่าว กองทัพบกที่ 1 เมื่อ 20 เมษายน 2521

2 ก่อนปี พ.ศ. 2513 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ได้มีการใช้นโยบาย การเมืองนำการทหารแล้วตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 110/12 ลง 30 พฤษภาคม 2512 และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 66/2523 ลง 23 เมษายน 2523 เน้นนโยบายการใช้มาตรการทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มขึ้น

3 "โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง" เอกสารเผยแพร่ของ กอ.รมน., หน้า 27.

2. แม้ว่าพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะสามารถมีอิทธิพลครอบครองพื้นที่สำคัญบางแห่งได้ก็ตาม แต่ยังมีขีดความสามารถอยู่ในขั้นที่เพียงจะทำสงครามจรยุทธ์ได้เท่านั้น แต่หลังจากระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า พวกผู้ก่อการร้ายจะสามารถรวมตัวกันเข้าเป็นกองกำลังอันมหาศาล เข้าโจมตีรัฐบาลได้ ดังนั้น รัฐบาลต้องดำเนินการเข้าถึงประชาชนตามหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งเสียแต่เนิ่น ๆ

3. พวกผู้ก่อการร้ายยังไม่สามารถปลุกระดมราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ของชนบทของประเทศให้เป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุนคนใดอย่างเต็มที่ ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ทุกถิ่นการยังคงรู้สึกเป็นกลางอยู่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย เพราะไม่มีขีดความสามารถที่จะต่อสู้ชักชวน และอีกประการหนึ่งลูกหลานของชนบางคนในหมู่บ้านได้ออกไปร่วมกับผู้ก่อการร้ายไปแล้วจึงยากที่จะชักชวนจากกันเสียทีเดียวได้

4. วิธีการต่อสู้ที่ฝ่ายรัฐบาลได้ทำมาแล้วนั้น ทำให้ทองสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก แทนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

5. บรรดาเจ้ากระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่บรรจุเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในสาย กอ. รมน. ส่วนมาก เพราะมีพรรคพวกหรือมีเส้นสายเป็นใหญ่ จึงไม่สนใจต่องานที่มอบหมายให้ อย่างเต็มที่ บุคคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน กอ. รมน. เพื่อหวังผลประโยชน์ในเรื่องวันตัวคุณ เบี้ยเลี้ยง เหยี่ยูตรา และอื่น ๆ จึงยังไม่เอาใจใส่ต่องานปราบปรามการก่อการร้ายเป็นงานเร่งด่วน แต่กลับปฏิบัติภารกิจของหน่วยเหนือของตนเป็นหลัก จึงกลายเป็นการแย่งงานปราบปรามคอมมิวนิสต์ออกจากงานประจำ ทำให้พลังการต่อสู้ของฝ่ายรัฐบาลไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

6. บรรดากระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในแผนและแนวความคิดในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายนั้น มิได้ให้ความร่วมมือพอเพียงในการจัดสรรโครงการและงบประมาณในการพัฒนาต่าง ๆ ให้ทันเวลาตามแผนเร่งด่วนที่ กอ. รมน. ได้กำหนดขึ้น รวมทั้งยังไม่สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เอาใจใส่ต่องานการปราบปรามคอมมิวนิสต์ควบคู่กันไปกับงานปกติ หน่วยงานเหล่านี้ยังได้จัดทำโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งโครงการพัฒนาและโครงการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่เป็นเขตแทรกซึมของพวกผู้ก่อการร้าย แต่ปรากฏว่า โครงการเหล่านี้ทำกันอย่างกระจัดกระจายไม่ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน



รวมทั้งไม่มีระบบการกำกับดูแลหรือตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้ราษฎรในพื้นที่
 ลดเหลื่อมไม่ได้รับประโยชน์ตามความจำเป็นเร่งด่วนและตามลักษณะเนื้อหาของโครงการอย่าง
 แท้จริง นอกจากนี้ เนื่องจากความไม่ประสานหรือบรรจบกันระหว่างโครงการพัฒนากับโครงการ
 รักษาความปลอดภัยในแต่ละหมู่บ้าน ประกอบกับยังไม่มีการจัดบริหารหมู่บ้านให้เนนกระชับ และ
 เข้มแข็งในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ดังนั้น หมู่บ้านในพื้นที่ลดเหลื่อมจึงไม่สามารถที่จะ "เลี้ยงดู"
 และ "รักษา" ตัวเองได้อย่างถาวร

7. เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่าราษฎรในบาง
 พื้นที่ (เช่น จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช) เกิดความเชื่อมระอาตอพวกกอกการร้าย
 อาจเป็นเพราะผูกการร้ายคอมมิวนิสต์ไปริคผลประโยชน์ของชาวบ้าน ทำให้เสียมวลชน เช่น
 การยึดไรกาแพที่พัทลุง - ตรัง ไกรวมตัวกันเข้าตอสูพวกน่อยางเข้มแข็งและไคผลคี่ เช่น เกี่ยวกั
 ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครพนม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไกรวมตัวกันเข้า
 ปองกันหมู่บ้านของตนเองอย่างเหนียวแน่น แมวการปฏิบัติกักลาวนี้จะตองอาศัยการชี้นำทาง
 การเมืองและการสนับสนุนทางคานอาวุธจากหน่วยราชการในพื้นที่ก็ตาม แต่แสดงให้ เห็นว่า
 ราษฎรเริ่มตื่นตัวที่จะเคลื่อนไหวทำลายและกำจัดปัญหาคอมมิวนิสต์ให้หมดไป ซึ่งเป็นเจตนารมย์
 และการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อน¹

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้วข้างต้น กอ. รมน. จึงได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนว
 ยุทธศาสตร์ขั้นรับที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น คือ

1. ฉวยโอกาสที่พวกผูกการร้ายยังไม่มีขีดความสามารถเข้มแข็งอย่างแท้จริงในขณะนี้
 ทำการปลุกระดมราษฎรในพื้นที่แทรกซึมทั้งหมดให้เกิดความเคลื่อนไหว ในการอาสาพัฒนาและ
 ปองกันหมู่บ้านของตนเองให้พ้นไปจากความอดหยาก และพ้นจากการคุกคามของพวกกอกการร้าย
 อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างถาวร โดยทางอำเภอ จังหวัด และ
 ส่วนกลาง จะให้การสนับสนุนอย่างเร่งด่วนในเรื่องที่จำเป็น
2. ดำเนินการจัดตั้งชุดหมู่บ้านที่ถาวรขึ้น เพื่อบริหารงานพัฒนาและรักษาความ

¹โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (ศอพ.), อ้างแล้ว, หน้า 30.

ปลอดภัยของหมู่บ้านอย่างจริงจัง ทั้งนี้ โดยอาศัย พ.ร.บ. หมู่บ้านอาสาพัฒนา พ.ศ. 2521¹ เป็นหลัก ชุมชนบริหารหมู่บ้านนี้จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเล็ก ๆ ที่จะประสานและรวมดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่กำหนดไปจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกพื้นที่

3. ทบทวนโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น ที่กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ใ้ทำไปแล้วเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ราษฎรในหมู่บ้านที่จำเ็นเร่งด่วน ทั้งนี้ อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยถาวรโดยเฉพาะ

4. ปรับปรุงหน่วยอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่มีอยู่แล้วตามอำเภอ จังหวัด ให้มีขีดความสามารถสูงและคล่องตัวพอที่จะเข้าสนับสนุนกองกำลังราษฎรในหมู่บ้านต่าง ๆ ในการต่อสู้กับพวกผู้ก่อการร้าย

การปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดผล 2 ประการคือ

1. ราษฎรในหมู่บ้านในพื้นที่เขตแทรกซึมจะได้รับการพัฒนาให้มีอยู่ มีกิน เกิดความหวงแหนในสมบัติที่เกิดขึ้น และจะร่วมกันป้องกันความเป็นอยู่อันเป็นสุขนี้ให้ปลอดภัยเองโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงขั้นนี้ราษฎรจะมองเห็นความเลวร้ายของลัทธิคอมมิวนิสต์และเคลื่อนไหวต่อต้าน กั้นั้นกำลังตำรวจและทหารส่วนมากของรัฐบาล ย่อมถอนตัวออกจากการต่อสู้ได้เหลือเพียงกำลังกึ่งทหารที่ปรับปรุงแล้วไว้สนับสนุนกำลังราษฎรในหมู่บ้าน

2. พวกก่อการร้ายย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกำลังทหารและตำรวจได้อีก แต่จะหันมาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อกองกำลังของราษฎร พวกก่อการร้ายอาจหาทางเข้าโจมตีกองกำลังราษฎรในหมู่บ้านที่ล่อแหลมและสังหารราษฎรบางคนก็ได้ เพื่อข่มขู่ไม่ให้ราษฎรอื่น ๆ เขารวมต่อสู้ควย อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วพวกก่อการร้ายจะไม่กล้าสังหารราษฎรเป็นจำนวนมาก ๆ เพราะตนจะต้องพึ่งราษฎรอู่ตลอดเวลาหากทำเช่นนั้นราษฎรย่อมจะไม่พอใจและไม่สนับสนุน ซึ่งจะทำให้พวกก่อการร้ายขาดปัจจัยสำคัญในการทำสงครามปฏิวัติ

¹ เป็นที่มาของโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง, คุุรายละเอียดอีกในบทที่ 3

จากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงภัยอันตรายอันใหญ่หลวงของลัทธิคอมมิวนิสต์และผูกอการ
 รัยคอมมิวนิสต์ได้ดำเนินการคุกคามความสงบสุขของประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะ
 ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง การป้องกันและปราบปรามด้วยวิธีการใช้กำลังเข้าปราบปราม
 อย่างเดียวไม่ได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุเสียมากกว่า
 ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ไปเป็นจำนวนมาก ผูกอการ
 รัยคอมมิวนิสต์ยังสามารถดำเนินการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และมุ่งที่จะดำเนินงานต่อ
 หนุ่บานในชนบททางไกล เพื่อจัดตั้ง เป็นฐานที่มั่นขยายแนวร่วมออกไป เพื่อการจัดตั้งกองทัพ
 ปลดแอกแห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

จากประสบการณ์และเอกสารต่าง ๆ ไปปลิวปลุกระดมรวมทั้งคำแถลงการณ์ของพรรค
 คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทางวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบว่าผูกอการรัย
 คอมมิวนิสต์มุ่งดำเนินงานสู่หนุ่บานในชนบททางไกล เพื่อสร้างฐานที่มั่นในหนุ่บานดำเนินงานใน
 ลักษณะ "ป่าล้อมบาน" ฉะนั้น การดำเนินงานของรัฐบาลที่ถูกทวงและส่อคลองกับการดำเนิน
 งานของฝ่ายคอมมิวนิสต์จะต้อง เป็นไปในแนวเดียวกันในลักษณะ กลือจิมกลือ คือให้ความสนใจ
 ต่อประชาชนในชนบทและเร่งรัดพัฒนาหนุ่บานในชนบทในทุก ๆ คาน เพื่อแย่งชิงประชาชนที่หลง
 ฝักฝักกลับมาและเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
 ผูกอการรัยคอมมิวนิสต์ต่อไป

แนวนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงประชาชนเพื่อผลในการป้องกันและ
 ปราบปรามคอมมิวนิสต์นี้ได้รับการเน้นให้เห็นชัดเจนในรัฐบาลปัจจุบัน โดย พลเอกเปรม
 ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งกำหนดนโยบายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์อย่าง
 เค็ดชาค ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว จะต้องดำเนินการด้วยการ
 รุกรานทางการ เมืองอย่างคองเนื่อง เน้นหนักในการปฏิบัติหังปวง เพื่อรุกรอนทำลายขบวนการ
 แนวร่วมและกองกำลังคองอาวุธ เพื่อยุคิสถานการณัฏวิติ ยับยั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างสถานการณั

สงครามประชาชาติควายนโยบายเป็นกลาง และขยายผลจากโอกาสที่เปิดให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ควยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ

การดำเนินงานเพื่อการต่อสู้ที่จะเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นั้น จะต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพยึดติดอันเป็นความประสงค์ของฝ่ายตรงข้าม และการที่จะเป็นฝ่ายรุกทางการเมือง จะต้องปฏิบัติภารกิจที่ส่งผลให้ประชาชนสำนึกว่าแผ่นดินนี้เป็นของคนที่จะต้องปกป้องรักษา ประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของปกครองและไต่ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์งานการเมือง เป็นสิ่งชี้ขาด งานการทหารจะต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้บรรดาภารกิจงานการเมืองเป็นสำคัญ เพราะชัยชนะทางการเมือง เป็นชัยชนะที่มั่นคงถาวรตลอดไป

การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์เป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ เป็นหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาล จึงกำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่าง ๆ กำหนดแผนโครงการและการปฏิบัติทั้งสิ้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้ถือว่ามีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ¹

ต่อมากองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้กำหนดนโยบายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้คือ ให้ทุกคนยึดมั่นและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีอุดมการณ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย เสียดสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซักัดความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เร่งรัดพัฒนาโครงการพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับความผาสุก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างความเข้าใจอันดีต่อทุกฝ่ายด้วยการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์

¹ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ลงวันที่ 23 เมษายน 2523 รายละเอียดโปรดดูในภาคผนวก

อย่างรีบเร่ง การใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาประเทศ คุ้มครองประชาชน และการปฏิบัติอยู่หลังมือ
อย่างเพื่อนร่วมชาติที่ดี จะทำให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นไปอย่าง
ไฉไล¹ การเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคอม
มิวนิสต์รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลในขณะนี้ เพื่อ
เป็นแนวทางให้เห็นการดำเนินงานของทหารกองทัพภาคที่ 1 ในเขตต่อไป.

¹ไปรศุภรายละเอียดในภาคผนวก